
sþ. 145. Fyrirspurn [140. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um útgáfu símalyfseðla

Frá Salome Þorkels dóttur .

1. Hvaða reglur gilda um útgáfu lyfseðla í gegnum síma?
2. Er fyrirhugað að breyta þeim reglum til þess að koma í veg fyrir misnotkun?


